



{Một người có đức tin mạnh mẽ thì tốt hơn và được Allah yêu quý hơn một người có đức tin yếu đuối, và mọi việc (ở người có đức tin) đều tốt đẹp}

Ông Abu Huroiroh thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah ﷺ nói: {Một người có đức tin mạnh mẽ thì tốt hơn và được Allah yêu quý hơn một người có đức tin yếu đuối, và mọi việc (ở người có đức tin) đều tốt đẹp. Hãy cố gắng đạt được những gì có lợi cho người, và tìm kiếm sự giúp đỡ từ Allah và đừng cảm thấy bất lực. Và nếu có điều gì xảy ra với người, chớ đừng nói: 'Phải chi tôi làm thế này thế kia, thì nó sẽ là thế này thế nọ.' Đúng hơn, hãy nói: 'Đó là sự tiền định của Allah, và Ngài làm những gì Ngài muốn.' vì chữ "nếu, phải chi, dẫu mà" mở ra công việc cho Shaytan.}

[Sahih (chính xác)] [Do Muslim ghi]

Nabi ﷺ cho biết rằng người có đức tin luôn tốt trong mọi việc, nhưng người có sự mạnh mẽ trong đức tin, quyết tâm, tài sản và các khía cạnh sức mạnh khác sẽ tốt hơn và được Allah Toàn Năng yêu quý hơn người có đức tin yếu đuối. Sau đó, Thiên Sứ của Allah ﷺ đã khuyên người có đức tin thực hiện các nguyên nhân có lợi cho anh ta từ các vấn đề của thế giới này và Đời Sau, đồng thời phó thác cho Allah Toàn Năng, tìm kiếm sự giúp đỡ của Ngài và tin tưởng vào Ngài. Sau đó, Thiên Sứ của Allah ﷺ cấm sự bất lực, lười biếng và thiếu chú tâm vào việc thực hiện những điều có lợi cho cả hai thế giới. Nếu người có đức tin làm việc siêng năng, sử dụng các phương tiện, tìm kiếm sự giúp đỡ từ Allah và cầu xin sự tốt lành từ Ngài, thì người ấy chỉ cần phó thác mọi công việc của mình cho Ngài và người ấy hãy biết rằng sự lựa chọn của Allah Toàn Năng là tốt nhất. Sau đó, nếu có tai họa xảy đến, người ấy không nên nói: "Phải chi tôi làm thế này thế kia, thì nó sẽ là thế này thế nọ." "vì chữ (nếu, phải chi, dẫu mà) mở ra công việc cho Shaytan" trong việc chống lại sự tiền định và tiếc nuối những gì đã qua, tuy nhiên người đó hãy nói với sự chấp nhận và hài lòng: "Allah đã an bài, và Ngài làm những gì Ngài muốn". Bất cứ điều gì đã xảy ra đều tương ứng với những gì Allah muốn, bởi vì Ngài làm những gì Ngài muốn, và không có quyền lực nào có thể xoá bỏ sự an bài của Ngài cũng như không có gì có thể chống lại phán quyết của Ngài.

النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

